

อุตสาหกรรมรัฐเร่งสร้างปัญหาสาหร่ายฝิ่น'เมติคัลฮับ'

● อุตสาหกรรมยาของรัฐเร่งสร้างปัญหา ออ.ออกใบอนุญาตล่าช้า ณะควรลดเวลาจาก 3 ปีให้เหลือ 1 ปีครึ่ง เผยต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพียบ หากรัฐหนุนเต็มที่ไทยเดินถึงฝิ่นเมติคัลฮับ

นายวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคม ผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอรุณชกา สืบญเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ไทยไปถึงเป้าหมายการเป็น "เมติคัลฮับ" ในอนาคต โดยแนวทางระยะสั้น ควรจะปรับปรุงกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ๆ ให้ได้รับอนุญาตและส่งออกได้ง่ายขึ้น จากปัจจุบันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ควรลดระยะเวลาให้ไม่เกิน 1 ปีครึ่งเท่ากับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค

ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้การขึ้นทะเบียนตำรับยาเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรขององค์การอาหารและยา (อย.) ดังนั้น แนวทางการแก้ไข ควรจะประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่

มีความพร้อมด้านบุคลากร เช่น โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร และผู้ที่มีความรู้ในเรื่องยา เข้ามาช่วยพิจารณาเอกสารที่มีจำนวนมาก ก็จะช่วยร่นระยะเวลาการอนุญาตลงได้มาก

นอกจากนี้ ภาคเอกชนจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐออกไปตั้งจุดการลงทุนจากบริษัทผลิตยาชั้นนำให้เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะการผลิตชีววัตถุ วัคซีน ยา และการสร้างงานวิจัยในไทย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ ขยายการลงทุนในสินค้าที่มีนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการภายในประเทศหลายราย ก็แสดงความสนใจที่จะลงทุนเพิ่ม

นายวิริยะ กล่าวว่ ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าในอุตสาหกรรมยากว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเติบโตน้อยมากเพียง 1% และยาที่ใช้ภายในประเทศส่วนใหญ่ 60-70% เป็นการนำเข้า และมีการส่งออกเพียงเล็กน้อย ดังนั้น การจะยกระดับ

อุตสาหกรรมยาของไทยไปเป็นผู้ส่งออกจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งหากไทยพัฒนาไปถึงจุดนี้ได้ก็จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ประเทศอีกมหาศาล

ด้านนางอรุณชกา สืบญเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ กระทรวงจะช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้อุปสรรคด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ และจะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับรัฐ โดยให้สมาคมส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมประชุมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

"คณะอนุกรรมการของคลัสเตอร์การแพทย์ฯ จะประชุมกันในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เราก็จะเชิญตัวแทนจากเอกชนเข้ามาหารือเพื่อโฟกัสไปที่ปัญหาโดยตรง ซึ่งวันนี้เรายังไม่มีการหารือว่าจะดึงใครมาลงทุนเพิ่ม เพียงแต่ต้องแก้อุปสรรคเบื้องต้นที่เอกชนขอมาให้ได้ก่อน" นางอรุณชกา กล่าว